



Kagawaran ng Agham Panlipunan  
Dalubhasaan ng Malalayang Sining  
Pamantasang De La Salle – Dasmariñas

**“Isang Eksploratoryong Pag-Aaral Tungkol sa Persepsyon ng Tahanan ng mga  
Taong Grasa Gamit ang Pagguhit ng Bahay, Puno at Tao (H-T-P Test)”**

Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Pangangailangan  
Para sa Titulong Batsilyer ng Sining sa Sikolohiya

Nina:

Rojas, Kristine Marie C.

Mape, Mary Ann Q.

Elamparo, Maureen Anne A.

Vicente, Maria Edralyn C.



## ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay isang eksploratoryo na tumutukoy sa pagkuha ng persepsyon ng tahanan ng walong taong grasa gamit ang pagguhit ng bahay, puno at tao (HTP Test). Kinapapalooban ang pag-aaral na ito ng limang lalaki at tatlong babaeng kalahok na natagpuan sa mga lansangan ng Dasmariñas at Tanza, Cavite.

Mula sa mga nakalap na datos, ang mga kalahok ay nasa edad na 21-43 taong gulang. Karamihan sa mga kalahok na natagpuan ng mga mananaliksik ay lalaki na may bilang na lima kumpara sa mga babae na tatlo lamang. Ang kasalukuyan nilang pinaglalaman ay hindi nalalayo sa kanilang dating tirahan.

Masasabing ang karamihan ng mga kalahok ay mayroong hindi magandang relasyon sa kanilang pamilya. Ito ay pinatuyan na ang naging resulta base sa pagguhit ng bahay, puno at tao (HTP Test) ay kinakitaan ng posibilidad na maaaring makaranas ng kondisyon kung saan ang mga karamdaman ay nasa isip lamang ngunit tunay ang sakit na nararamdaman o *psychosomatic condition*, pagkabalisa at pakiramdam na nililimitahan ang sarili ng kanyang kapaligiran.

Ang lumutang na persepsyon ng tahanan ng mga kalahok ay nahahati sa dalawang aspeto: negatibo at positibo. May mga pagkakataon na sila ay nakakaranas ng labis na pagiging emosyonal pagdating sa tahanan at sitwasyon sa pamilya. Nakakaramdam din sila ng pagka-aligaga at labis na pag-iwas sa isang bagay na nagreresulta sa pagkabalisa. Dagdag pa ryan, ang kanilang pagkabalih na sanhi ng



# De La Salle University-Dasmariñas

mahinang oryentasyon sa reyalidad at pag-alis ng sarili sa reyalidad na maaaring ituring na naging resulta ng pagkawala ng kanilang identidad.

Masasabing ang mga taong grasa ay maaari pa rin makabuo ng persepsyon ng isang bagay sa kabila ng kanilang kondisyon. Taliwas ito sa paniniwala ng karamihan sa knila ay walang emosyon at walang kakayanan na magbigay kahulugan sa mga bagay-bagay.





## MGA NILALAMAN

<b>KABANATA I - Ang Suliranin at Kaligiran</b>	<b>Pahina</b>
Panimula	1
Konseptwal na Balangkas	4
Paglalahad ng Suliranin	5
Kahalagahan ng Pag-aaral	6
Saklaw at Limitasyon	7
Takdang Kahulugan ng mga Termino	8
<b>KABANATA II - Pagsusuri ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral</b>	<b>18</b>
<b>KABANATA III – Metodolohiya</b>	<b>35</b>
Disensyo ng Pananaliksik	35
Mga Kalahok at Paraan ng Pagpili	37
Instrumentasyon	39
Mga Hakbangin	42
Mga Hakbangin sa Pagtipon ng mga Datos	42
Pamamaraan ng Pagsuri ng Datos	44
Saklaw at Delimitasyon	44
<b>KABANATA IV - Resulta at Diskusyon</b>	<b>37</b>



<b>KABANATA V – Buod, Konklusyon at Rekomendasyon</b>	<b>65</b>
Buod	65
Konklusyon	67
Rekomendasyon	67
<b>SANGGUNIAN</b>	<b>69</b>
<b>APENDIKS</b>	<b>74</b>
APENDIKS A – Unang Kaso (Lanie)	75
APENDIKS B – Pangalawang Kaso (Buddy)	85
APENDIKS C – Pangatlong Kaso (Vince)	95
APENDIKS D – Pang-apat na Kaso (Lydia)	106
APENDIKS E – Panlimang Kaso (Kwek-Kwek)	130
APENDIKS F – Pang-anim Kaso (Junior)	137
APENDIKS G – Pang-pitong Kaso (Abhok)	145
APENDIKS H – Pang-walong Kaso (Ysa)	161
Mga Iginuhit na bahay, puno at tao (HTP Test)	186